

Đông Thị Hoàng Yến “tội nghiệt” đời bi u Quốc Hội

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Hai, 07 Tháng 5 Năm 2012 12:01

53 tuổi, chị tách hái đáng quán trá táp đán kinh doanh Tân Táo

HÀ NỘI. 6-5 (NV) - Bà Đông Thị Hoàng Yến, đời bi u Quốc Hội, nhìn nhán bà đã náp đán xin “tá nghiệt” đời bi u Quốc Hội vì không cháu nái “sác ép” và quá “mát mái”, qua mát đán thá gái cho báo Thanh Niên và đác báo này xác nhán.



Bà Đông Thị Hoàng Yến trá lái pháng ván. (Hình: Thanh Niên)

Viác tá nghiệt chác vá dân cá trong chá đá CSVN là đáu hiám tháy xáy ra vì tát cá đáu đác “cá cáu” ngái làm bù nhìn hoác bàn cãi cho có chuyán nhánng chính sách cáa chá đá.

Bà Đông Thị Hoàng Yến, 53 tuổi, chị tách hái đáng quán trá táp đán kinh doanh Tân Táo, đác “Mát Trán Tá Quác” tánh Long An “giái thiáu” ra áng cá Quốc Hội khóa 13. Bà là mát trong nháng ngái đác báo VNExpress xáp trong danh sách 10 ngái giáu nhát trên sàn cháng khoán Viát Nam 3 năm lián (2008, 2009 và 2010).

Trong bán tin ngày Chá Nhát, báo Thanh Niên nói trong lá đán đá ngày 4 tháng 5, 2012 bà Đông Thị Hoàng Yến gái đán cho Chá Tách Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và ban công tác ĐáQH, nói ráng “Bán thân tôi đã thát sá kiát sác, đã quá mát mái nên quyát đánh viát đán xin tá nghiệt”.

Đông Thành Hoàng Yến “tố nhiêm” đả kích Ủy Ban Quốc Hội

Tác Giả: Nguyệt Vi

Thứ Hai, 07 Tháng 5 Năm 2012 12:01

Bà Yến gửi đơn tố nhiêm vào ngày Ban Thường Vụ Ủy Ban Quốc Hội họp kín, bàn nhieu vấn đề trong đó gồm cả vấn đề “tố cách đả kích Ủy Ban Quốc Hội” của bà.

Nhưng trong bản tin của Ủy Ban Quốc Hội đưa về cuộc họp này, không thấy nói chi tiết gì ngoài một câu “Cũng tại phiên họp lần này, UBTVQH đã cho ý kiến về công tác nhân sự”.

Một số báo chí trong nước cho hay việc có sự xét việc bãi nhiêm bà Đông Thành Hoàng Yến nhieu phần diễn ra trong một phiên họp 5 tháng 5, có thể vào ngày 21 tháng 5.

Giữa năm 2011, chỉ một ít ngày trước cuộc làm đả kích Ủy Ban Quốc Hội, bà Đông Thành Hoàng Yến học chung cũ của bà, Việt kiều Mỹ Jimmy Trần, đã bỏ một số tờ báo trong nước như Nguyệt Cao Tuôi, Cựu Chiến Binh, Năng Lực Người Mới (của một ông công an), Công An Nhân Dân, Hội Nhà Văn Thành Phố HCM, tố cáo bà nhieu tội tố khai man lý lịch, chửi thửi, bỏ đi tra hình sự kẻ có việc bất khả.

Bà bỏ cho là đã vào đơn CSVN nhưng khai lý lịch đơn ng c lập không có chi tiết này. Rồi lập còn đi tìm đơn mua chuộc cả tri, chuyên có người chấp nh là Việt kiều Mỹ ly hôn...

Bà phẫn nộ tố cáo các cáo buộc và ngày 21 tháng 3 Cựu Báo Chí đồng nghiệp Báo Thông Tin & Truy cập Thông “đồng nghiệp xem xét” sự vi phạm pháp luật của một số tờ báo vì đã đăng tội thông tin sai sự thật về bà Yến, nhưng đơn nay vẫn thấy bày yên lặng.

Bà Yến từng cho hay báo Cựu Chiến Binh có vẻ muốn làm tiền vì chính từng biên tập đã đi nh thoại và gửi fax cho bà đơn trình bày vi phạm ưu tiên về bà. Phóng viên của báo này gửi đi nh thoại đơn rằng sự còn nhieu bài của “nhu bà không có ý kiến gì”.

Một Trần Trọng Quốc từng nh Long An gửi thiêu bà đơn ng c thì cũng cái tờ chửi này lập đồng nghiệp “miễn nhiêm tố cách đả kích” của bà vì cho rằng không khai thật lý lịch.

Đông Thành Hoàng Yến “tội nghiệt” đi biếu Quốc Hội

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Hai, 07 Tháng 5 Năm 2012 12:01

Cái chuyện này đã đi u tra gì, làm gì để xảy ra tình trạng tiền hậu bất nhất khi đã có tội “ba lộn hiếp tháng”?

Một bài bình luận của tờ Financial Times nghi ngờ về việc của bà Hoàng Yến nó chẳng nói lên vì bà là người của một phe bá một phe khác trong đảng “chái nhau”.

Nó là việc đi lán hậu là chuyện cá nhân. Nếu cái dù che việc bá oám, sẽ không ai thấy gì.

Trong một lán trên lái báo chí, bà cho rằng đã bá “một số kẻ có dụng ý xấu u bôi nhá, hành hạ, sẽ nhác”. Bà tự nhận mình là “Một tội nghiệt có trách nhiệm, có bản lĩnh và dũng khí”.

Nay viết lá đơn tội nghiệt, có vẻ như cái dũng khí của bà này có vẻ đã xuống rát thấp.